



บทความออนไลน์

จับตาเทรนด์ใหม่ของคนยุคมิลเลนเนียล เมื่อชีวิตควร ได้รางวัล จากทุกกิจกรรมการใช้ชีวิต

ชาวมิลเลนเนียลก็คือคนในเจน Y และเจน Z ที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 25-35 ปี ซึ่งมีมุมมองและทัศนคติต่อโลกที่แตกต่างจากคนยุคก่อนหน้านี้นี้มาก

โดยเฉพาะเรื่องการเก็บเงิน คนยุคก่อนมิลเลนเนียลนิยมเก็บเงินเพื่อลงทุนและต่อยอดให้งอกเงย ส่วนชาวมิลเลนเนียลยังคงออมเงินอยู่ หากแต่พวกเขาจะนำเงินที่ออมได้ ไปจับจ่ายและให้รางวัลกับชีวิตแทน

จะดีแค่ไหน ถ้าทุก ๆ กิจกรรมของชีวิตที่ทำแล้วส่งผลดีกับเรา สามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลได้ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ขอชวนคุณสนุกกับการให้รางวัลชีวิต แต่มี OCEAN CLUB APPLICATION สะสม OCHI COIN แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายของชาวมิลเลนเนียล ที่คนชาวอื่นอาจยังไม่เข้าใจ และต้องเรียนรู้กันไปเรื่อย ๆ หลาย ๆ เรื่องที่ชาวมิลเลนเนียลมองกันว่าดี เจนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องประหลาด และพานจะสายหัวแล้วบอกว่า ทำไมพวกเขาไม่เดินตามคนรุ่นก่อน ทั้ง ๆ ที่คนรุ่นก่อนนั้นผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามันดี

อธิบายอย่างง่ายที่สุด มิลเลนเนียลคือคนที่เกิดตั้งแต่ 1980s ขึ้นมาจนถึงราว 2000s ซึ่งถ้านับอายุแล้วชาวมิลเลนเนียลส่วนใหญ่ก็มีอายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี หรือที่เราจัดหมวดให้พวกเขาคือเจน Y และเจน Z นั่นเอง



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT NPRU

ส่วนชาวเจน X และคนยุค Baby Boomer ก็คือคนรุ่นก่อนหน้านี้ และอย่างที่บอกว่าพวกเขาเริ่มส่ายหัวให้กับคนรุ่นเรา ๆ และมองว่าการมองโลก และทัศนคติหลายเรื่องนั้นไม่ค่อย Make Sense สักเท่าไรในมุมมองของพวกเขา



ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ ชาวก่อนมิลเลนเนียลมองเรื่องการออมเงินคือการลงทุนรูปแบบหนึ่ง พวกเขาเก็บเงินเพื่อนำไปลงทุนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไร หรือทางใดก็ได้ที่ทำให้เงินนั้นพอกพูนยิ่งกว่าเดิม

ในขณะที่ชาวมิลเลนเนียลคิดอีกแบบ พวกเขาออมเงินเช่นกัน แต่พวกเขาออมเพื่อนำมันไปใช้จ่าย และให้รางวัลกับชีวิตที่เหน็ดเหนื่อย และการใช้เงินไปกับการทำอะไรสักอย่างนั้นต้องคุ้มค่า และต้องเป็นเหมือนกับการให้รางวัลชีวิตอีกด้วย

คนอีกยุคอาจมองว่าไม่เข้าท่า เพราะเงินที่หามา ก็ควรจะเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามแก่เฒ่า แต่ชาวมิลเลนเนียลกลับมองว่า เงินที่ได้มาอย่างยากลำบากนี้แหละ ก็ควรจะนำมาซึ่งรางวัล และผลตอบแทนให้กับชีวิต เอาเงินไปท่องเที่ยว ไปหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปกินอาหารร้านหรู ไม่ก็ร้านที่ไม่คุ้นเคย ไปพักโรงแรมหรู ๆ นี่แหละรางวัลชีวิตที่พวกเขาต้องการ



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT NPRU

และจะดีแค่ไหน ถ้าในทุก ๆ การใช้ชีวิตนั้น เราจะได้ของรางวัลตอบแทน แต่มีข้อแม้นิดหน่อย ว่าต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ในด้านดีกับชีวิต ฟังดูแสนคุ้มค่า มีแต่ได้กับได้ แล้วใครล่ะจะไม่สนใจ



OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ขอส่งมอบของขวัญในวาระครบรอบ 70 ปี ด้วย ‘OCEAN CLUB APPLICATION’ ให้คุณได้ใช้ชีวิตดี ๆ เต็มที่ไปกับการได้ทำในสิ่งที่รัก และเพื่อคนที่รัก ซึ่งเราว่าถูกอกถูกใจชาวมิสเลนเนี่ยลอย่างแน่นอน

ง่าย ๆ เพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และลงทะเบียนผู้ใช้งานสำเร็จ รับทันที OCHI COIN 500 เหรียญ และรับเพิ่มอีก 500 เหรียญ เมื่อลงทะเบียนยืนยันการเป็นลูกค้าบริษัท และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้น หากคุณทำกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายใจให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง หรือขี่จักรยาน ก็ได้ OCHI COIN หรือแม้แต่นอนพักผ่อนให้เพียงพอก็ยังได้ OCHI COIN!





ได้สุขภาพที่ดีแล้ว ก็สะสม OCHI COIN เอาไว้ไปแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งช้อป ชิม ชิล เติมเต็มได้ทุกความสุข เหมือนการมอบรางวัลให้กับชีวิตแบบสองต่อ ได้ทั้งสุขภาพดี แถมยังได้ความสุขเป็นรางวัลอีกด้วย อ้อ! หรือจะส่งต่อความสุข แลกเป็นเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่าง ๆ ก็ยังได้

นอกจากนี้ยังนำไปแลกรับ ‘นวัตกรรมการดูแลชีวิต’ ที่จะช่วยให้ชีวิตชาวมีเลนเนี่ยลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีทั้งบริการ Best Doctors บริการความเห็นที่สองจากแพทย์ระดับโลก เพื่อการดูแลชีวิตที่ให้ความมั่นใจด้านสุขภาพ ว่ามีที่ปรึกษาพร้อมให้ข้อมูลช่วยเหลือในยามที่คุณหรือคนในครอบครัวป่วยไข้ หรือจะเป็นบริการ OCEAN LIFE SAVER บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉิน ง่าย ๆ แคสแกนคิวอาร์โค้ด



ที่มา <https://thestandard.co/ocean-life-insurance/>

